

CHỦ ĐỀ: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ
Chủ đề nhánh: Đồ dùng của gia đình bé

Thứ Hoạt động		Thời gian	Thứ 2	Thứ 3
Đón trẻ		50 - 60 Phút	` Cô đón trẻ với thái độ ân cần, nhẹ nhàng. Nhắc trẻ chào cô, chào cố mẹ, đứng nơi quy định. Trò chuyện về tên, công dụng của 1 số đồ dùng trong	
Tắm nắng - Thẻ đục sáng			* Nội dung: ` Hô hấp: Hít vào, thở ra ` Tay: 1 tay đưa về phía trước, 1 tay đưa về phía sau kết hợp lắc bàn tay. ` Lung, bụng, lườn: Cúi người xuống đứng thẳng người lên ` Chân: Bật tại chỗ	* Mục tiêu: ` Nhằm phát triển thể lực cho trẻ. ` Trẻ biết tập các động tác cùng cô. * Chuẩn bị: ` Cô trẻ gọn gàng thoải mái.
Chơi - tập	Chơi - tập có chủ định	30 - 40 Phút	VẬN ĐỘNG Đi theo hiệu lệnh. TCVD: Kiến về tổ	
	Đạo chơi ngoài trời	35 - 40 Phút	` Đạo chơi ngoài trời: Thăm quan phòng chia ăn, ngắm cây hoa hồng môn ` Chơi tự do	
	Chơi - tập ở các khu vực chơi	35 - 40 Phút	* Nội dung: ` GTTV: Cho em ăn; Khám bệnh ` Góc HĐVDV: Xếp ngôi nhà, đường đi ` Góc NT: Tô màu đồ dùng trong gia đình ` Góc VD: Chơi với vòng, kéo đẩy xe	* Mục tiêu: ` Phát triển toàn diện cho trẻ. ` Trẻ biết chơi cho em ăn; khám bệnh ` Trẻ biết xếp ngôi nhà, đường đi ` Trẻ biết cầm bút tô màu đồ dùng để xem tranh về chủ đề ` Trẻ biết bật qua vòng, kéo đẩy xe
Ăn chính		50 - 60 Phút	` Cô vệ sinh rửa tay, rửa mặt cho trẻ. Kê bàn ghế. Chuẩn bị bát thìa. ` Tổ chức cho trẻ ăn, cô giới thiệu các món ăn cho trẻ, động viên trẻ ăn hết	
Ngủ		140 - 150 Phút	` Cô chuẩn bị giường, chiếu, chăn gối cho trẻ ngủ. ` Trong quá trình trẻ ngủ cô luôn có mặt trong phòng bao quát giấc ngủ cho	
Ăn phụ		20-30 phút	` Vệ sinh cá nhân cho trẻ, tổ chức cho trẻ ăn bữa phụ	
Chơi - tập		50 - 60 Phút	` Trò chơi mới: Ai đi đúng hướng ` Chơi theo ý thích ` LQKTM: Thơ "Chỗ ngoan" ` ĐD: Công cha như núi Thái Sơn ` Chơi theo ý thích	
Ăn chính		50-60 phút	` Cô vệ sinh rửa tay, rửa mặt cho trẻ. Kê bàn ghế. Chuẩn bị bát thìa. Tổ chức	
Trà trẻ		50 - 60 Phút	` Chơi góc theo ý thích, chơi trò chơi dân gian. ` Cho trẻ xem tranh về 1 số đồ dùng của GD bé. Cho trẻ chơi ở các góc	

Thời gian thực hiện chủ đề: 3 Tuần, từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2024

Tuần 3: Từ ngày 09 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2024

*GV phụ trách chính: Sáng: Nguyễn Thị Ngọc Hà

Chiều: Nguyễn Thị Minh Hải

Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
chào bạn, cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân GD. Cho trẻ chơi tự do ở các góc - Điểm danh theo từng trẻ - Kiểm tra vệ sinh trẻ.		
* Tổ chức hoạt động: *Khởi động: Cô cho trẻ đi thành vòng tròn kết hợp đi thường -> đi nhanh -> chạy chậm -> chạy nhanh -> chạy chậm dần. Sau đó giảm tốc độ và cho trẻ dừng lại. *Trọng động: ` Trẻ biết tập các động tác cùng cô. *Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân 1 - 2 vòng. Chơi trò chơi "Dệt vải"		
VĂN HỌC Thơ: Chỗ ngoan	HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT Tô màu ti vi	ÂM NHẠC NDTT: VĐTN: Tập tầm vông NDKH: NH-NN: Biết vâng lời mẹ
`TC: Kiến về tổ, nu na nu nông, bong bóng xà phòng, lộn cầu vòng; tập tầm vông;		
* Chuẩn bị: ` Bộ đồ chơi khám bệnh, nấu ăn ` Các khối gỗ vuông, tam giác... ` Bút sáp màu; tranh đồ dùng trong gia đình ` 6 - 8 vòng, 3 - 4 ô tô	* Tổ chức hoạt động: ` Cô giới thiệu các góc chơi, đồ chơi trong góc. ` Cô cho trẻ vào các góc chơi. ` Cô nhập vai chơi và chơi cùng với trẻ. Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi. Cô giúp đỡ trẻ thể hiện vai chơi, kỹ năng chơi. ` Cô đổi góc chơi cho trẻ nếu trẻ không thích góc chơi đó. ` Nhận xét các góc chơi.	
xuất, chú ý đến những trẻ ăn chậm, lười ăn.		
trẻ, đảm bảo trẻ ngủ an toàn. Nghe hát ru: "Cái cò cái vạc cái nông"		
` Xem các hình ảnh về 1 số đồ dùng sinh hoạt trong gia đình ` Chơi theo ý thích	ÔN VĂN ĐỘNG Đi theo hiệu lệnh. TCVĐ: Kiến về tổ ` Chơi theo ý thích (ĐC Nguyễn Thị Nga dạy thay)	` Kể chuyện cho trẻ nghe: "Cháu ngoan của bà" ` Chơi theo ý thích
cho trẻ ăn, giới thiệu các món ăn, động viên trẻ ăn hết xuất. chơi. Cô bao quát hướng dẫn trẻ chơi. Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. Vệ sinh, trả trẻ.		

NGƯỜI XD KẾ HOẠCH

XÁC NHẬN CỦA BGH